

รายงานการประชุมแผนงานกิจกรรมนักศึกษา  
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา 2563  
ครั้งที่ 2/2563 วัน พุธ ที่ 19 สิงหาคม 2563  
ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

\*\*\*\*\*

ผู้เข้าประชุม

๑	อาจารย์ว่าที่ ร.ต.อภิสิทธิ์	ชัยมั่ง	ประธาน
๒	อาจารย์สุรศักดิ์	สิงห์สา	อาจารย์
๓	อาจารย์ธเนช	ยอดดำเนิน	อาจารย์
๔	นางสาวอารีรัตน์	จิราช	นายกสโมสรนักศึกษา
๕	นายเกียรติศักดิ์	น่วมนวล	อุปนายกสโมสรนักศึกษา
๖	นายยศกร	ศิรณวิบูลย์	อุปนายกสโมสรนักศึกษา
๗	นางสาวอาทิตย์ยา	บุญตาชัย	กรรมการฝ่ายประสานงาน
๘	นายวัชรเกียรติ	สุริยะชัย	กรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
๙	นางสาวพรพิมล	อังกำ	กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
๑๐	นายชนะชล	ประสาน	กรรมการฝ่ายวัฒนธรรม
๑๑	นายวีรพล	ชุ่มคำ	กรรมการฝ่ายศิลปะ
๑๒	นายกิตติธัช	หลวงนา	กรรมการฝ่ายโสต สารสนเทศ
๑๓	นางสาวอนุสรุา	ฉลอม	กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
๑๔	นางสาวนิรชา	จันทร์หอม	กรรมการฝ่ายเหรียญก
๑๕	นางสาวพนัสตา	มูณี	กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
๑๖	นายวทัณญ	จินตอง	กรรมการฝ่ายทะเบียน
๑๗	นายสุปัญญา	จันทร์เกตุ	กรรมการฝ่ายโครงการ
๑๘	นางสาวแจ่มจันทร์	แม่นจิต	กรรมการฝ่ายพยาบาล
๑๙	นายจิรโชติ	สุขวรรณ	ตัวแทนหัวหน้าหมู่เรียน
๒๐	นายบัญญัติ	เที่ยงโชคชัย	ตัวแทนหัวหน้าหมู่เรียน
๒๑	นางสาวกมลวรรณ	ขยัน	ตัวแทนหัวหน้าหมู่เรียน
๒๒	นายศุภกร	ลาวะ	ตัวแทนหัวหน้าหมู่เรียน
๒๓	นายวัชรพล	เดชะปราบต์	ตัวแทนหัวหน้าหมู่เรียน

เปิดประชุมเวลา 13.00 น.

ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

## วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาการระบาดของโควิด - 19 ทำให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความยากลำบาก ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษาที่วางไว้มีความคาดเคลื่อนและไม่ตรงตามกำหนดการที่วางไว้ โดยเฉพาะกิจกรรมที่ดำเนินงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่1 ซึ่งเป็นนักศึกษาใหม่เกิดปัญหาในหลายด้าน จึงขอให้คณะกรรมการและหัวหน้าหมู่เรียนพิจารณาความเหมาะสมและมาตรการการจัดกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ให้แล้วเสร็จ ดังนั้นการจัดทำแผนพัฒนาในปีต่อไปจึงขอให้คณะกรรมการและหัวหน้าหมู่เรียนช่วยกันดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมโครงการโดยมีการคำนึงถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้สามารถดำเนินการได้

ที่ประชุม : รับทราบ

## วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมแผนงานกิจกรรมนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563 วัน พุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

## วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

### 3.1 การสรุปโครงการ

นางสาวอารีรัตน์ จิราษ นายสโมสรณ์นักศึกษาคณะครุศาสตร์ รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการตามที่ประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยได้จัดทำโครงการตามมติที่ประชุมจำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการคนเป็นครูเรียนรู้วิถีชุมชน โครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงนักศึกษาครุศาสตร์ โครงการพัฒนาความเข้มแข็งทางจิตใจ และโครงการรับขวัญปวารณาตนเป็นศิษย์คณะครุศาสตร์ โดยได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการส่งให้กับคณะครุศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุม : รับทราบ

## วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

### 4.1 การให้สโมสรณ์นักศึกษาและผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมแผนการจัดการกิจกรรมนักศึกษา

ในการทำแผนพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา 2564 ถือเป็นการประชุมที่มีหัวหน้าหมู่เรียนเข้ามาร่วมกับสโมสรณ์นักศึกษาในการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ซึ่งถือเป็นการมีส่วนร่วมในการคิด และวางแผนจัดกิจกรรมโครงการที่ส่งผลให้แผนพัฒนานักศึกษาเป็นการบูรณาการของคณะกรรมการสโมสรณ์นักศึกษาและหัวหน้าหมู่เรียนอย่างแท้จริง

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำงาน มีอิสระทางความคิดและได้ประสบการณ์ตรงจากการทำงานในทุกระบบของงานพัฒนาอย่างแท้จริง รวมถึงวางแผนงานโครงการต่าง ๆ ร่วมกับตัวแทนหัวหน้าหมู่เรียนได้ ดังนี้

- โครงการพัฒนาความเข้มแข็งทางจิตใจ
- โครงการรับขวัญและปวารณาตนเป็นศิษย์ครุศาสตร์
- โครงการวันครู

- โครงการเปิดกล่องซอล์ก พัฒนาชุมชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- โครงการทำดีจิตสาธารณะ
- โครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงนักศึกษาคณะครุศาสตร์

4.2 การเสนองบประมาณต่อกองพัฒนานักศึกษา จากการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาเพื่อดำเนินงานกิจกรรมโครงการในปีการศึกษา 2563 ทางกองพัฒนานักศึกษาได้กำหนดวันพิจารณางบประมาณของสโมสรนักศึกษาในวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2563 ในการนี้ขอให้นายกดำเนินการจัดทำรายละเอียดงบประมาณแต่ละโครงการเพื่อเสนอต่อสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา เพื่อให้ได้มาซึ่งงบประมาณในการพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ประชุม : รับทราบ

#### วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

ในระหว่างการเสนองบประมาณขอให้คณะกรรมการร่วมกันนำเสนอ

ที่ประชุม : รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.



นายสุรศักดิ์ สิงห์สา

ผู้บันทึกการประชุม



อาจารย์ ว่าที่เรือตรีอภิสิทธิ์ ชัยมัง

ผู้ตรวจรายงานการประชุม